

BÁO CÁO

Mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy trong đoàn viên, thanh niên”

Thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021 và "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6". BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn phối hợp với Công an xã thành lập Mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy trong đoàn viên, thanh niên” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn huyện.

Đoàn xã Gio Mai đã chủ động thành lập Mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy trong Đoàn viên, thanh niên” với đội hình tuyên truyền gồm 5 thành viên là Bí thư các chi Đoàn đảm nhận và đã phối hợp với Công an xã lên Kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các tác hại của ma túy đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên với nội dung tập trung vào tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các phương tiện truyền thông của Đoàn-Hội-Đội các cấp, tuyên truyền trên mạng xã hội facebook, zalo,... .. Lòng ghép tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thanh thiếu niên; tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể như học sinh, sinh viên, thanh niên.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ và đoàn viên, thanh niên được nâng cao được kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó các bạn có sự chuyển biến về nhận thức và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song song với các hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, các cơ sở Đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có sân chơi lành mạnh, nhằm tránh nguy cơ bị rủ rê, lôi kéo vào ma túy và các tệ nạn xã hội... Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị; tình hình tội phạm ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên; tình hình thanh niên sau cai nghiện cần được tổ chức Đoàn, Hội giúp đỡ, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự kiên trì, nhiệt huyết, có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tuyên truyền, triển khai xây dựng mô hình của các cấp bộ Đoàn và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể có liên quan. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội có hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao nhằm thu hút, tập hợp thanh thiếu nhi tham gia góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc thực hiện phong trào, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở.

Đây là mô hình công tác tuyên truyền phòng chống ma túy do Đoàn cơ sở thực hiện và sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới.

Một số hoạt động của Mô hình:

STT	Hoạt động	Tên tổ chức thực hiện	Link	Nội dung
1	Đoàn xã Gio Mai phối hợp Công an xã tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên.	Đoàn cơ sở xã Gio Mai	http://huyend.oangiolinh.org.vn/bai-viet-3518.html	Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên với nội dung tập trung vào tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; Tác hại của ma túy đối với cuộc sống. Hoạt động đã thu hút hơn 30 đoàn viên, thanh niên tham gia sôi nổi.

Nơi nhận:

- T/T BTV Tỉnh Đoàn;
- VP và các Ban Tỉnh Đoàn;
- T/T Huyện uỷ;
- Ban Dân vận huyện;
- Lưu VP.

TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN HUYỆN

BÍ THƯ



Nguyễn Hồng Quân